

1767/ว
0-57-2/พ



ที่ อท ๐๐๑๘/ว ๒๕๗/๓

ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง
ถนนเทศบาล ๑ อท ๑๕๐๐๐

๑๓ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง การรณรงค์ประชาสัมพันธ์การบริจาคอวัยวะและดวงตา

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง

อ้างถึง ๑. หนังสือจังหวัดอ่างทอง ที่ อท ๐๐๑๘/ว ๑๕ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐

๒. หนังสือจังหวัดอ่างทอง ที่ อท ๐๐๑๘/ว ๑๕๑๒ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมการปกครอง ที่ มท ๐๓๐๔.๒/ว ๓๕๒๑๓

ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่จังหวัดอ่างทอง ขอความร่วมมือให้อำเภอ/เทศบาล รณรงค์ประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มีความประสงค์จะบริจาคอวัยวะและดวงตาให้กับสภากาชาดไทย โดยยื่นแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะและดวงตาผ่านระบบการออกบัตรประจำตัวประชาชนได้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นต้นมา ดังความอ้างแล้ว นั้น

กรมการปกครองแจ้งว่า ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือ เรื่อง การนำข้อมูลผู้บริจาคอวัยวะและดวงตาไปใช้ประโยชน์ร่วมกัน ฉบับลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข สภากาชาดไทย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยกรมการปกครองมีบทบาทและภาระหน้าที่ในการรับแจ้งการแสดงความจำนงผู้บริจาคอวัยวะและหรือดวงตาจากประชาชนที่มาติดต่อ ณ ที่ว่าการอำเภอ สำนักงานเขต สำนักงานเทศบาล และศาลาว่าการเมืองพัทยา แล้วส่งข้อมูลให้กับสภากาชาดไทย และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประกอบกับได้มีการปรับปรุงระบบการรับบริจาคอวัยวะและดวงตา โดยขยายการติดตั้งระบบโปรแกรมแสดงความประสงค์บริจาคอวัยวะและดวงตาไปยังสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลที่ให้บริการเฉพาะงานทะเบียนราษฎรเพื่อเป็นการเพิ่มจุดรับการแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะและดวงตา ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามบันทึกความร่วมมือดังกล่าวบังเกิดผลเป็นธรรมและทั่วถึงมากขึ้น จังหวัดอ่างทองจึงให้อำเภอและเทศบาลเมืองอ่างทอง พิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. รณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ ๒๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มาติดต่อขอรับบริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนหรือมาติดต่อขอรับบริการงานอื่นๆ ณ สถานที่ให้บริการของหน่วยงาน รวมถึงประชาชนในพื้นที่ร่วมบริจาคอวัยวะและดวงตาเพื่อเป็นการสร้างบุญกุศลและต่อชีวิตให้แก่เพื่อนมนุษย์ที่ต้องการอวัยวะหรือดวงตาทดแทน โดยขอให้ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การประชุม กำนันผู้ใหญ่บ้าน หอกระจายข่าว อาสาสมัครฝ่ายทะเบียนประจำหมู่บ้านและชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและชุมชน กลุ่มไลน์หรือสื่อออนไลน์ของหน่วยงาน เป็นต้น โดยสามารถใช้สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะและดวงตาในการดำเนินการดังกล่าวตามความเหมาะสม ตามรายชื่อตัวอย่างสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะและดวงตา

๒. การใช้งานระบบโปรแกรมแสดงความประสงค์บริจาคอวัยวะและดวงตา ให้สำนักทะเบียนอำเภอ/เทศบาลที่มีการงานบัตรประจำตัวประชาชนหรืองานทะเบียนราษฎรดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ เมื่อมีประชาชน...

๒.๑ เมื่อมีประชาชนติดต่อขอปรับราคาอวัยวะและดวงตา ให้เจ้าหน้าที่เข้าระบบ Single SignOn เมนู “ระบบงานบริการอื่นๆ” แล้วไปที่หัวข้อ “ระบบแสดงความประสงค์ปรับราคาอวัยวะและดวงตา” เพื่อคลิกเข้าไปหน้าลงทะเบียน จากนั้นให้นำบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ประสงค์ปรับราคาอวัยวะและดวงตา เสียบเข้าเครื่องอ่านบัตร เมื่อกดปุ่ม “อ่านบัตร” แล้วจะปรากฏหน้าจอแสดงข้อมูลผู้ประสงค์ปรับราคาอวัยวะและดวงตาโดยเจ้าหน้าที่จะต้องกรอกข้อมูลในส่วนของรหัสประชณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล (กรณีที่ไม่มีข้อมูล) และคลิกที่ช่องสี่เหลี่ยมเพื่อเลือกอวัยวะและดวงตาที่ประชาชนประสงค์จะปรับราคาให้กับสภากาชาดไทย

๒.๒ เมื่อผู้ประสงค์ปรับราคาอวัยวะและดวงตาแจ้งความประสงค์เรียบร้อยแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ กดปุ่ม “บันทึก” เพื่อบันทึกข้อมูล แล้วระบบจะแสดงกล่องข้อความว่า “บันทึกข้อมูลสำเร็จ” โดยระบบจะทำการปรับปรุง (Update Chip) ข้อมูลการปรับราคาอวัยวะและดวงตาเก็บไว้ในหน่วยความจำ (IC Chip) บนบัตรประจำตัวประชาชนแบบเนกประสงค์ (Smart Card) ให้โดยอัตโนมัติ

๒.๓ เมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ส่งพิมพ์เอกสาร “ใบแสดงความจำนงปรับราคาอวัยวะและดวงตา” ออกมาให้ประชาชนตรวจสอบและลงลายมือชื่อในเอกสาร แล้วให้เจ้าหน้าที่และพยานลงลายมือชื่อในเอกสารให้ครบถ้วน จากนั้นให้เจ้าหน้าที่สแกนเอกสารใบแสดงความจำนงปรับราคาอวัยวะและดวงตา ที่ผู้เกี่ยวข้องลงลายมือชื่อแล้วเพื่อจัดเก็บในฐานะข้อมูล

๒.๔ สำหรับเอกสารใบแสดงความจำนงปรับราคาอวัยวะและดวงตาฉบับจริงให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บไว้เป็นหลักฐาน หากประชาชนที่แจ้งความจำนงปรับราคาอวัยวะและดวงตาประสงค์จะได้สำเนาเอกสารดังกล่าว ให้ถ่ายเอกสารหรือพิมพ์สำเนาเอกสารมอบให้ประชาชนต่อไป

ทั้งนี้ หากมีปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการดำเนินการในขั้นตอนต่างๆ ของการปรับราคาอวัยวะและดวงตาขอให้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๗๕๑-๗๔๒๒ ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย สำหรับสำนักทะเบียนอำเภอแจ้งสำนักทะเบียนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์)
ปลัดจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

ที่ทำการปกครองจังหวัด

กลุ่มงานปกครอง

โทร.๐-๓๕๖๑-๔๘๓๒

นายพหุไท วรรณานุกัณฑ์ โทร. ๐๖ ๓๙๐๓ ๓๘๙๘